

กลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้
workersaving.org



ประจำเดือน พฤษภาคม 2555

ภายในฉบับนี้:

การกู้เงิน

การเบิกค่ารักษาพยาบาล

สมาชิกใหม่

สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉิน

สาระน่ารู้

เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีได้ทุกโรงพยาบาล....

จากกรณีที่รัฐบาลใช้นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียว โดยไม่ต้องสอบถามสิทธิ และไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 55

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ได้นิยามคำว่า “เจ็บฉุกเฉิน” เพื่อให้การวินิจฉัย และการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยระบุว่า สถานพยาบาลต้องยึดความหมาย “เจ็บฉุกเฉิน” ตามประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ

“ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต” ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีอาการป่วย หรือ บาดเจ็บกะทันหัน หากไม่ได้รับการรักษาทันที จะมีโอกาสเสียชีวิตสูง หรือ มีอาการรุนแรงมากขึ้น เช่น ภาวะหัวใจหยุดเต้น หายใจไม่ออก หอบรุนแรง ภาวะช็อก ชัก ตลอดเวลา และเลือดออกมาก และ

“ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน” คือ บุคคลที่มีอาการป่วย หรือ บาดเจ็บเฉียบพลัน หากไม่ได้รับการรักษาโดยเร็ว จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจนพิการ หรือ เสียชีวิต เช่น ไม้รู้สึกร่างกาย เป็นอัมพาต หรือ ตาบอด หูหนวกทันที และเจ็บปวดมากทรมานทรมาน

ทั้งนี้ผู้ป่วยฉุกเฉินตามค่านิยามดังกล่าว สามารถเข้ารับรักษาที่สถานพยาบาลรัฐและเอกชน ไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ ไม่ว่าสิทธิใดก็ตาม แต่ให้มาเบิกจ่ายที่ สปสช.แทน

หากประชาชนสงสัยสามารถโทร.สอบถามได้ที่เบอร์ 1669

หากเกิดปัญหาในการรับบริการร้องเรียนได้ที่ 1330 หรือ
สมาคม ผู้บริโภคสงขลา 074-254542
www.consumersongkhla.org

สวัสดิ์ค่ะสมาชิกทุกท่าน

พบกันในเดือนจดหมายข่าวกลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ ซึ่งเป็นจดหมายข่าวฉบับแรกของปี 2555 ที่ทางคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้พยายามที่จะเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับสมาชิกให้มากขึ้น ในฉบับนี้มีข่าวแจ้งให้สมาชิกทราบดังนี้ค่ะ

1.สมาชิกที่ต้องการกู้เงิน ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินประเภทใด กรุณายื่นหลักฐานให้ครบถ้วนก่อน การประชุมขอคณะกรรมการกลุ่มฯ ในแต่ละเดือนนะคะ สำหรับเดือนมิถุนายนนี้จะจัดประชุมในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 และสามารถติดตามวันประชุมของกรรมการในทุกๆ เดือนได้ ใน [http://](http://workersaving.org)

workersaving.org ค่ะ

2.สมาชิกที่ต้องการเบิกค่ารักษาพยาบาล ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มฯ โดยกรอกแบบฟอร์มใบขอเบิกของกลุ่มฯ แบบฟอร์มใบรับเงินของกลุ่มฯ และแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลนะคะ

ส่วนกรณีการรักษาในระบบของแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านนั้น ขอให้สมาชิกแนบคำวินิจฉัยและระบุโรคที่ชัดเจนจากแพทย์ รวมทั้งระบุชื่อ -สกุล ที่อยู่ เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์หรือเลขที่บัตรประชาชน ของแพทย์ผู้ทำการรักษาด้วย

3. ผู้สมัครเป็นสมาชิกใหม่ กรุณาให้หัวหน้าสายสัมพันธ์ของตนลงชื่อเป็นผู้รับรองการสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฯ ด้วยค่ะ

ต้องการรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางณัฐธิดา สมบัติยานุชิต (น้องเมย์)

โทร.086-4904-508 / แฟกซ์ 074-333-114 หรือ

<http://workersaving.org>

หรือ 57/219 เลหสถานครุไทย ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100

ประกาศเพิ่มเติม กลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ ปี 2555

เรื่อง เบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

อ้างถึงระเบียบ ข้อ 43. ค่ารักษาพยาบาลที่สมาชิกสามารถเบิกได้

จากสถานการณ์ด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลของกลุ่ม และมีคำถามมากมายจากสมาชิกถึงการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีที่สมาชิกรับการรักษาในระบบของแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งเป็นกรยากในการขอใบเสร็จค่าบริการ ดังนั้นเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความรอบคอบ และเป็นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาสู่การเป็นสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์แก่สมาชิกอย่างแท้จริง คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จึงกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกที่รับการรักษาในระบบของแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน โดยอ้างถึงระเบียบ ข้อ 43. ค่ารักษาพยาบาลที่สมาชิกสามารถเบิกได้ โดยให้ใช้เอกสารประกอบการเบิกดังนี้

เอกสาร 3 ฉบับซึ่งระบุไว้ในระเบียบ(เดิม) คือ

1. แบบฟอร์มใบขอเบิกของกลุ่มฯ
2. แบบฟอร์มใบรับเงินของกลุ่มฯ
- 3.ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล

ขอให้สมาชิกระบุรายละเอียดแนบเพิ่มเติมมาดังนี้

1. โรค อาการ และคำวินิจฉัยที่ชัดเจนจากแพทย์
2. ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ หรือ เลขที่บัตรประชาชนของแพทย์
ของผู้ให้การรักษา

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555



(นางสาวสุภาวรรณ ชนะสงคราม)

ประธานกลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้